

Date

No

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THẢ HẠNH AN.

Kính gửi: Ông chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ tên tôi: Lê Văn Mạnh

Sinh ngày: 25-12-1982.

Sinh trú quán: thôn 4 xã Yên Thịnh huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá.

dân tộc Kinh.

Tôn giáo: Khổng.

trình độ văn hoá 9/12.

Ngày 20/4/2005 tôi bị cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hoá bắt tạm giam với hai tội danh hiếp dâm và giết người.

án phạt: tử hình.

Hiện nay tôi đang bị giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hoá.

Sau đây tôi xin trình bày nội dung đơn xin thả hân an kính thưa ông chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi bị bắt oan về hai tội hiếp dâm và giết người qua 3 lần xét xử 50 thẩm. 3 lần phúc thẩm. 1 lần giám đốc thẩm tuyên hủy án. 1 lần K° chấp nhận đơn xin giảm đốc thẩm của tôi. hiện tại đã có gửi đề nghị lần đơn kiến oan lên các cơ quan có thẩm quyền của pháp luật và cũng đã có gửi nhiều đơn kiến oan lên ông chủ tịch nước. và cũng đã có gửi đơn xin xử tại thẩm nhưng đã mấy năm rồi mà K° thấy tin tức gì.

Kính thưa ông chủ tịch nước. bản thân tôi không gay nên tôi lỗi mà phải gánh chịu nỗi oan này gần 10 năm qua.

vâng! Thưa ông chủ tịch nước đó là cả một quá trình
 dài. Rất dài. Tôi và toàn thể gia đình tôi đã phải
 gánh chịu sự thay đổi khổ do nạn oan sai này gây ra.
 3433 ngày đêm tôi bị dày đọa thân xác, tâm hồn
 hay căn bệnh biết giảm cúm khắp xuất ngày đêm. Thân
 xác tôi ngày đêm đau nhức khắp sao chịu nổi. Sức
 chịu đựng của con người là có hạn và đến ngày hôm
 nay thì sự thay đổi này sự đau đớn này đã vượt
 đả ngoài sự chịu đựng mà con người tôi có thể chịu
 đựng được. Sắt, thép ép mãi cũng phải cong, phải gãy
 huống gì tôi là con người bằng gỗ bằng thịt. Và
 đến ngày hôm nay vị nôi oan này của tôi đã đến ngày
 hôm nay gia đình tôi tan rã không còn gì cả. Gia đình
 tôi vốn đã nghèo khổ lại còn phải chịu nạn này ở trong
 tù này càng khổ nên vô cùng khổ khăn lắm tôi càng thêm
 đau đớn biết bao khi khi bà mẹ sinh thành! Các
 em các con tôi ngày ngày phải sống trong đói khát
 tất cả chỉ vì nôi oan của tôi gây ra. Khiến thưa ông
 chủ tịch nước là con người ai chả muốn được sống. Con
 cho con mèo là giống súc sinh con muốn sống nhưng
 tôi muốn thân phận một kiếp người. Khiến hôm nay đây
 tôi phải viết lá đơn này kính gửi lên ông chủ tịch nước
 để xin được chết thì ông hiểu được rằng sự thay đổi
 mà nôi oan sai này gây ra cho tôi khiến khiếp rùng
 thế nào. Quan bằng lên gia đình lên thân gặp tôi là cho
 tôi biết tình hình như vậy oan đã được minh oan
 hoặc chưa được minh oan. Phải và ăn người thanh
 chân và một vụ án của anh họ hay gì ấy tôi
 không tên cũng ở tình thế gần cũng nạn này từ há

như tôi và bạn & bạn tôi của Lê Văn Hai ở
 tỉnh Bình Phước tôi thấy đúng các và bạn của
 của chính bản thân tôi thì tôi thấy đúng. Các
 bạn này sau này đều say sưa vào tháng năm 2004. Họ
 và cũng có những đặc điểm rất giống nhau. Đó là
 đều bị bắt oan. bị đánh đập tra tấn giữa nạn tiếp
 cũng bắt phải nhận tội oan. bắt phải viết đơn
 khai, tự thú bắt phải viết thư về cho gia đình
 để lấy lương lương chúng. Bạn đã được sự đi xử
 lại khiến làm mà họ giải quyết dứt điểm được
 vì an vì có quan pháp luật có tin làm mọi cách
 để bảo tôi oan cho chúng tôi và có thể hại bạn
 của người thân thân thì ông chắc đủ vô tình may
 mắn khi được minh oan. qua các vụ oan oan này
 trên cả 3 miền Bắc - trung - nam của đất nước
 thì tôi thấy các đơn trả để tìm mọi cách bước
 tôi chúng tôi, cho kỹ lưỡng được thông tin biết đơn
 đúng sai để chế tạo hệ thống dạy chuyên trên
 cả nước để chú ý giúp gì tin thật nào. những
 vụ án được minh oan thì tạo ra hưng thịnh thời sự của
 bạn khi cần dứt lấy tâm mà để dân thủ. học để
 bắt được thủ phạm thật sự của vụ án để thì mới
 bắt được phải cha minh oan vì lẽ này của một vụ án
 oan là quá lớn nó kéo chỉ một cán bộ viết chức
 phải giải chiều mà là nhiều còn người, cho 3 cơ quan
 CH. VKS. TAND phải chịu chức nhiệm vụ này oan
 sai đó. mà những vụ oan oan có mức án tử hình như
 của tôi nên được minh oan thì sẽ gây chấn động
 toàn xã. lớn với du lịch này thì ngành tư pháp viết

nam xè như thế nào? chày chò nên dù cái cán bô
 cái cò quan có thên quyền chò dù có biết chúng tôi
 bị chết oan thật sự thì cũng t'ai đúng da chủ chi
 đề mìn oan chò chúng tôi cả. chò nên chúng tôi chỉ
 hờ sòng là hy vọng vào lòng tâm của con người. hờ
 vọng này lòng tâm của những kẻ đã gây án thật
 sự, thực thì là đã đầu thú chước pháp luật để
 chúng tôi được mìn oan. Nhưng đi' lẽ của sự thực thì
 lòng tâm đó là quá thật có lẽ chỉ có 'i / ti' thời
 t'ai nghi này. và tôi cũng đã hy vọng đến đây là đã
 có giải, rất cố gắng để chờ đợi hơn 3433 ngày mà
 quara đã phải giải chừu sự thật đó là cũng không
 chấp này. khi u' an oan được mìn oan thì Quốc
 hội họp lên xuyến mìn xè. sẽ t'ai giải nó cũng lên
 thì các u' an oan như của tôi cũng bị giải dẹp đi cũng
 bị đập đi không thưng tiếc giờ đây thì thì tôi chết
 sòng đi một ngày giả điul tôi xè ra bị đi ngườ trong
 một ngày. Sòng bèn đi chết t'ai giải là đầu đây sòng
 mà phải sòng trong sự chò chết mới là diện khây khấp này
 vậy mà tôi đã phải chấp cái sự khây khấp đó suốt 3433
 ngày trời đất. vậy nên tôi tha thiết cầu xin ông chủ tịch
 nước chò tôi được chết một ngày gần nhất. đã nhiên đến t'ai
 phải sòng trong sự chàn nạn là cũng và như mìn muốn t'ai
 cái chết như các anh em. Biên (cũng là từ hời)
 như tôi không đã khây chừu được sự thật đó trong
 mìn trong biết gian này mà chèo cò t'ai t'ai) nhưng mìn
 lần tôi muốn t'ai sự chừu bản thân mìn thì t'ai chò thế
 của e d'ia con tôi lại phải lên trong đầu đây "Bô đi"
 t'ai bô các con" lên chò nên lần chò như tôi như
 đứt t'ai như đứt, như sắt mìn cao vết thưng l'ay
 tôi. và tôi đã lên t'ai như là mìn phải cố gắng